

CÔNG ĐOÀN HUYỆN ĐÔNG HƯNG...

(Tiếp theo trang 1)

được củng cố kiện toàn vững mạnh, chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn ngày càng được nâng lên. 5 năm qua, toàn huyện thành lập mới 16 công đoàn cơ sở, phát triển được gần 4.800 đoàn viên, nâng tổng số đoàn viên lên trên 15.700 người (vượt chỉ tiêu đề ra). Hoạt động của công đoàn đã có những đổi mới, hướng về cơ sở, vì lợi ích thiết thực của đoàn viên và người lao động, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Có nhiều chỉ tiêu thực hiện đạt và vượt so với Nghị quyết đề ra.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đại hội cũng chỉ ra những hạn chế, tồn tại. Trong đó, vấn đề cần quan tâm là hoạt động công đoàn trong các doanh nghiệp hiệu quả chưa cao, việc thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên và người lao động còn gặp nhiều khó khăn, đòi hỏi tổ chức công đoàn phải phấn đấu nhiều hơn nữa trong thời gian tới.

Với phương châm "Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển", trên cơ sở mục tiêu đã xác định, Đại hội thống nhất đề ra các chỉ tiêu cụ thể và 9 nhóm giải pháp để thực hiện trong nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 19 đồng chí, bầu Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra; bầu đại biểu đi dự đại hội công đoàn cấp trên.

DÁNH GIÁ, PHÂN HẠNG...

(Tiếp theo trang 1)



Các đại biểu tham quan sản phẩm tham gia chương trình OCOP trung bày tại hội nghị.

cho các sản phẩm tham gia chương trình thông qua phần mềm và được thực hiện công khai để bảo đảm kết quả khách quan, minh bạch. Việc đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP được các thành viên Hội đồng đánh giá cấp tỉnh thực hiện nghiêm túc, chính xác, đúng chất lượng và yêu cầu đề ra. Kết quả, các thành viên Hội đồng cấp tỉnh thống nhất đề nghị UBND tỉnh ra quyết định công nhận 48 sản phẩm đạt tiêu chuẩn sản phẩm OCOP, trong đó: 16 sản phẩm đạt 4 sao, 32 sản phẩm đạt 3 sao.

Tuyên truyền kỹ năng phòng, chống tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng

Sáng ngày 23/3, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền kỹ năng phòng, chống tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng cho hội viên các hội thành viên trực thuộc Liên hiệp Hội.

Tại hội nghị, gần 100 hội viên được cung cấp, phổ biến các nội dung: Khái niệm tin giả trên không gian mạng; tác động của tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng; hướng dẫn nhận biết tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng; trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trên không gian mạng...

Thông qua hội nghị nhằm giúp hội viên có kỹ năng nhận biết, ứng xử phù hợp với tình trạng tin giả, tin sai sự thật có xu hướng gia tăng trên không gian mạng hiện nay.

THU HOÀI

KIẾN XƯƠNG

27/27 quán karaoke không bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy

Theo báo cáo của Công an huyện Kiến Xương, toàn huyện hiện có 27 cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke.

Qua kiểm tra đã phát hiện 27/27 cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke không bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) theo quy định của pháp luật. Các lỗi vi phạm chủ yếu như: không đủ tài liệu trong hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động về PCCC và CNCH; cửa thoát nạn, lối thoát nạn, cầu thang thoát nạn không đủ kích thước, số lượng theo quy định; vật liệu ốp tường, cách âm phòng hát làm bằng vật liệu dễ cháy; trang bị, lắp đặt hệ thống phương tiện PCCC không đủ theo quy định.

Để bảo đảm an toàn, Công an huyện Kiến Xương đã xử phạt hành chính và ra quyết định tạm đình chỉ hoạt động 1 cơ sở; tạm đình chỉ hoạt động đối với một phần của 2 cơ sở; tạm thu hồi 4 giấy chứng nhận không đủ điều kiện về PCCC và CNCH; cửa thoát nạn, lối thoát nạn, cầu thang thoát nạn không đủ kích thước, số lượng theo quy định; trang bị, lắp đặt hệ thống phương tiện PCCC không đủ theo quy định.

QUỐC CƯỜNG

Khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng "Tàng trữ trái phép chất ma túy"

Ngày 22/3, Công an huyện Quỳnh Phụ đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Văn Hùng, sinh năm 1985, trú tại xã Quỳnh Hồng về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

Trước đó, vào hồi 15 giờ 00 phút ngày 19/3, tại chỗ ở của Lê Văn Hùng, thôn Bình Ngọc, xã Quỳnh Hồng, tổ công tác thuộc đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, ma túy, Công an huyện Quỳnh Phụ bắt quả tang Lê Văn Hùng đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Khám xét chỗ ở của Hùng, tổ công tác thu giữ 0,9093 gam heroin. Tại cơ quan điều tra, Lê Văn Hùng đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Được biết, Lê Văn Hùng là đối tượng nghiện ma túy, không có việc làm ổn định.

Hiện, Công an huyện Quỳnh Phụ đang khẩn trương hoàn tất hồ sơ, xử lý đối tượng trước pháp luật.

TRỊNH CƯỜNG

NHÂN LÊN KHÁT VỌNG CỐNG HIẾN...

(Tiếp theo trang 1)

tham gia chuyển đổi số; thanh niên khởi nghiệp; cán bộ đoàn; công tác giáo dục, bảo vệ, chăm sóc thiếu niên, nhi đồng; các hoạt động giúp đỡ đoàn viên, thanh niên trong nghiên cứu khoa học; việc đào tạo nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao... Đặc biệt là chính sách hỗ trợ cho thanh niên phát triển, tạo cơ hội cho tuổi trẻ đóng góp, cống hiến sức lực của mình cho công cuộc xây dựng quê hương.

Để chương trình tiếp xúc, đối thoại lan tỏa mạnh mẽ và đồng đạo ĐVTN được tham gia, theo dõi, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tham mưu kế hoạch tổ chức truyền hình trực tiếp trên các nền tảng số của Báo Thái Bình và trang fanpage Tỉnh đoàn Thái Bình. Chị Trần Hà Quỳnh, thanh niên thôn Tăng Bồng, xã Tân Lập (Vũ Thư) cho biết: Theo dõi truyền hình trực tiếp hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa các đồng chí lãnh đạo tỉnh với thanh niên tôi cũng như các ĐVTN khác rất phấn khởi bởi được sự quan tâm gần gũi, những tâm sự, sẻ

chia, những tâm huyết, định hướng, kỳ vọng, tin tưởng của các đồng chí lãnh đạo với tuổi trẻ. Mỗi một câu hỏi đều được các đồng chí giải đáp tường tận đồng thời cung cấp thêm nhiều thông tin quan trọng về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh, các chủ trương, nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, định hướng cho tổ chức đoàn, thanh niên những việc cần làm để phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo trên mọi lĩnh vực. Anh Trần Đức Long, Bí thư Đoàn Thanh niên phường Hoàng Diệu (thành phố Thái Bình), đại biểu đặt câu hỏi tại hội nghị về chuyển đổi số chia sẻ: Vấn đề tôi phát biểu tại hội nghị cũng như các nội dung khác đều được các đồng chí lãnh đạo tỉnh nêu giải pháp hiệu quả nhất, tiếp thêm động lực, nhân lên khát vọng, khuyến khích sự cống hiến cho cộng đồng của thanh niên. Qua đây, thế hệ trẻ càng thêm tin tưởng vào sự lãnh đạo cũng như các chính sách cho thanh niên.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn



Đoàn viên thanh niên dự hội nghị tiếp xúc, đối thoại ngày 21/3/2023.

trong phát biểu tại hội nghị: Hiện nay, Thái Bình đang đặt ra nhiều nhiệm vụ, mục tiêu quan trọng với khát vọng vươn lên phát triển kinh tế - xã hội mạnh mẽ, sánh ngang với các tỉnh, thành trong khu vực. Để hoàn thành được những mục tiêu to lớn đó, bên cạnh sự nỗ lực, cố gắng của các cấp ủy đảng, chính quyền, địa phương thì vai trò của ĐVTN là rất quan trọng. Mỗi ĐVTN cần phải có ước mơ và khát vọng, từ đó biến thành những mục tiêu cụ thể, thiết thực, phù hợp và khả thi, cùng hướng đến

mục tiêu chung của tỉnh. Do vậy, mỗi ĐVTN cần nâng cao nhận thức, rèn luyện bản lĩnh, không bị xao động bởi những thông tin xấu độc, chống phá của các thế lực thù địch, phản động. Cần phải quyết tâm, sáng tạo, hy sinh, cống hiến và dám dấn thân để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, trách nhiệm của tổ chức đoàn các cấp là cần mạnh dạn đề xuất, tham mưu các cấp ủy, chính quyền, đơn vị, địa phương những giải pháp thiết thực, hiệu quả để triển khai thực hiện. Nhất là cần thực

hiện tốt những công việc vốn là thế mạnh của tổ chức đoàn và thanh niên, đó là những lĩnh vực khó, đòi hỏi sự nhiệt huyết, khát khao, sáng tạo và sức mạnh của tuổi trẻ. Tỉnh sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất từ cơ chế, chính sách và các giải pháp cụ thể, thiết thực để ĐVTN thực hiện khát vọng, hoài bão của mình, nhất là trong lĩnh vực phát triển kinh tế.

Những chia sẻ, suy nghĩ, trăn trở, lo toan của các đại biểu, những câu hỏi chân thành, trách nhiệm, đúng, trúng với các vấn đề quan tâm của thanh niên và các câu trả lời, giải đáp, giải pháp, chia sẻ, những thông tin, những gửi gắm, kỳ vọng, tin tưởng được nêu tại hội nghị tiếp xúc, đối thoại là hành trang để thanh niên phát triển tốt hơn. Từ những định hướng của các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, các cấp bộ đoàn cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ cả về nội dung và phương thức hoạt động, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu, nguyện vọng và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên.

QUỲNH PHỤ

Tổ chức Đại hội Công đoàn cơ quan Đảng, đoàn thể nhiệm kỳ 2023 - 2028

Chiều ngày 23/3, Công đoàn cơ quan Đảng, đoàn thể huyện Quỳnh Phụ tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Công đoàn cơ quan Đảng, đoàn thể huyện Quỳnh Phụ có 12 tổ công đoàn trực thuộc với 62 đoàn viên. Nhiệm kỳ qua, Công đoàn cơ quan Đảng, đoàn thể huyện đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp với yêu cầu và năng lực thực tiễn nên đã thu hút được sự tham gia của đông đảo đoàn viên. 5 năm qua, Công đoàn cơ quan Đảng, đoàn thể huyện đã thực hiện tốt vai trò, chức năng trong giám sát thực hiện chế độ, chính sách; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công nhân viên chức lao động. Các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện được quan tâm và thực hiện đạt kết quả cao như: phối hợp với hội khuyến học cơ quan tổ chức động viên, khen thưởng cán bộ tích cực tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị và con cán bộ, công chức,

người lao động có thành tích cao trong học tập với số tiền 126 triệu đồng; tổ chức cho đoàn viên công đoàn đi thực tế, tham quan, nghỉ mát với trên 248 lượt công đoàn viên tham gia trong nhiệm kỳ. Các phong trào thi đua yêu nước; xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, hoạt động nữ công... đạt nhiều kết quả tích cực.

Thời gian tới, Công đoàn cơ quan Đảng, đoàn thể huyện Quỳnh Phụ tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phong trào "Lao động giỏi, lao động sáng tạo"... trong cán bộ, công nhân viên chức lao động; phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ Đại hội Công đoàn cơ quan Đảng, đoàn thể huyện nhiệm kỳ 2023 - 2028 để ra.

Đại hội đã bầu 7 đồng chí vào Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan Đảng, đoàn thể huyện Quỳnh Phụ nhiệm kỳ 2023 - 2028 và bầu đoàn đại biểu dự đại hội công đoàn cấp trên.

NGUYỄN CƯỜNG

HUYỆN ĐOÀN TIỀN HẢI

Ra mắt công trình thanh niên chuyển đổi số trong quảng bá di tích lịch sử cấp quốc gia

Sáng ngày 23/3, Huyện đoàn Tiên Hải phối hợp với VNPT Tiên Hải ra mắt công trình thanh niên chuyển đổi số trong quảng bá di tích lịch sử cấp quốc gia và chuyển đổi số trong quảng bá sản phẩm OCOP trên địa bàn huyện.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quảng bá 14 di tích lịch sử là hoạt động nhằm tuyên truyền rộng rãi đến các du khách về các thông tin tại các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn huyện Tiên Hải và cũng làm cầu nối đưa các di tích lịch sử, văn hóa đến gần hơn với người dân một cách nhanh chóng nhất. Đồng thời đóng góp tích cực vào quá trình bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, đưa di sản văn hóa trở thành sản phẩm của du lịch, phát triển kinh tế - xã hội.

Đối với chuyển đổi số quảng bá sản phẩm OCOP, sẽ giúp bà con nông dân, các HTX và các doanh nghiệp trong việc mở rộng các kênh bán hàng trên các nền tảng số, giúp cho các sản phẩm OCOP huyện Tiên Hải tiếp cận gần hơn với người



Các đại biểu quét mã QR Code trên điện thoại thông minh.

tiêu dùng và góp phần gia tăng thu nhập cho người bán, ổn định đầu ra cho sản phẩm.

Cũng tại chương trình, Huyện đoàn đã phối hợp Công ty khí thấp áp và BHXH huyện tặng 20 suất quà, mỗi suất trị giá 200.000 đồng và 20 thẻ bảo

hiểm y tế cho các hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức ký kết hợp chế phối hợp giữa Huyện đoàn và Bảo hiểm xã hội, VNPT huyện Tiên Hải, Bưu điện giai đoạn 2023 - 2027.

MANH THẮNG

Gương đoàn viên dũng cảm cứu người bị tai nạn giao thông



Em Triệu Nhật An (người ngoài cùng bên phải) kể lại câu chuyện với thầy giáo Trần Văn Cường, Bí thư Đoàn Thanh niên Trường THPT Hồng Đức và mẹ của Huy.

con với, con bị tai nạn" nhưng không nói rõ ở đâu, sau đó Huy buồn máy và không trả lời nữa. Gia đình Huy vô cùng lo lắng, gọi điện lại cho Huy nhiều cuộc nhưng không được liên lạc được người thân đi tìm.

Vào thời điểm này, An và Thi đi qua địa điểm trên nhìn thấy có ảnh đèn dưới ruộng lúa, ban đầu các em tưởng là người dân đánh điện diệt chuột nên cần thận đứng lại quan sát và đã phát hiện ra đó là ảnh đèn xe máy, bên cạnh xe có

người nằm bất động. Biết có người gặp nạn, ngay lập tức, hai em đã lội xuống ruộng công Huy lên bờ và An cởi áo khoác đang mặc trên người ra đắp cho Huy. Vì điện thoại của Huy cài mặt khóa, không thể mở ra để gọi điện báo cho người thân của Huy được nên hai em đã thực hiện các bước sơ cứu ban đầu cho nạn nhân. Lúc này có cuộc gọi đến từ người thân của Huy, An đã nhanh chóng nghe máy, mô tả vị trí và lấy số điện thoại kết bạn qua zalo để gửi

định vị chỗ Huy gặp tai nạn. Khoảng một giờ đồng hồ sau, gia đình Huy đã đến và đưa Huy đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Nhờ được đưa đi cấp cứu kịp thời, đến nay sức khỏe của Huy đã ổn định và được về điều trị tại nhà.

Trò chuyện với các em về hành động cứu người kịp thời của em Triệu Nhật An bộc bạch: Thực sự khi gặp hoàn cảnh như vậy, điều đầu tiên bản thân em nghĩ đến đó là nhanh chóng cứu người, làm sao có thể đưa nạn

nhân lên bờ một cách nhanh nhất, kiểm tra tình hình sức khỏe nhân nạn kịp thời sơ cứu ban đầu. Em cũng rất mong muốn mọi người khi gặp những tình huống như vậy thì luôn nêu cao tinh thần giúp đỡ cứu người, từ đó lan tỏa mạnh mẽ những việc làm tốt trong cộng đồng.

Cảm động trước sự giúp đỡ của hai em An và Thi, gia đình Huy đã tìm đến trường học của các em gửi lời cảm ơn tới tập thể nhà trường, các thầy cô giáo chủ nhiệm, tổ chức đoàn thanh niên, đồng thời thể hiện lòng biết ơn với gia đình hai em, cảm ơn hai em đã dũng cảm, sẵn sàng ra tay cứu giúp người gặp nạn. Tự hào về hành động cao quý và ý nghĩa của hai học trò, tập thể lãnh đạo của hai nhà trường đã kịp thời biểu dương, khen thưởng. Nhận xét về học trò của mình, thầy giáo Trần Văn Cường, Bí thư Đoàn Thanh niên Trường THPT Hồng Đức cho biết: Bản thân em Triệu Nhật An luôn tích cực trong các hoạt động của nhà trường cả về học tập và rèn luyện. Với việc làm ý nghĩa của An, chúng tôi đã kịp thời khen thưởng, đồng thời tuyên truyền và lan tỏa tới học sinh khác trong nhà trường khi gặp những tình huống như thế thì luôn nêu cao tinh thần giúp đỡ cứu người.

Tinh thần dũng cảm, hành động cứu người kịp thời của An và Thi là những tấm gương sáng cho các thế hệ thanh niên học tập và noi theo, từ đó nhân lên những điều tốt đẹp trong cộng đồng.

THANH HUÂN

(Đài TTTH Kiến Xương)